

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “คดีแพ่ง คลองด่าน ขึ้นศาลยุติธรรม” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ไทยโพสต์
๒. “คุก ๓๑๘ ปีคดีสอบอปท.อดีตนายกอบต.-พวก” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๓. “ขัง ๑๕ วันอุปนายกฯซึ่งเสียว” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์

ฉบับวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. “อำนาจศาล” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๒. “อัยการชี้อุทธรณ์แก้งจำคุก” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๓. คอลัมน์กฎหมายว่าไรดี “คดีผู้บริโภคร” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๔. คอลัมน์แทบลอยด์ “ปราบโกงด้วยมาตรการภาษี” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๕. คอลัมน์นายชาวบ้าน “การใช้ดุลพินิจ” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ศาลนัดพลิกคดีฟ้อง จิรัชัย ผิดม.๑๕๗สอบจำนำข้าว” จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
๒. คอลัมน์ตาชั่งพันดาว จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ไทยโพสต์

ศาลพลิกคดีฟ้อง 'จิรัชย์' ผิดม.157 สอบจำนำข้าว

"นายอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์" เผย 21 เม.ย.นี้ ศาลอาญาคดีทุจริตฯ นัดพร้อมคดีฟ้อง "จิรัชย์ มูลทองโร่ย" ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ รวมหลักฐานเอาผิดชัดใช้จำนำข้าวไม่ครบขั้นตอน หลังศาลอุทธรณ์สั่งรับคดีไต่สวนมูลฟ้อง

นายนพต พลาวทอง นายความนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวานนี้ (9 เม.ย.) กรณีที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งกลับให้ศาลชั้นต้นรับคดีหมายเลขดำ อท.44/2559 ที่ฟ้องนายจิรัชย์ มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน

กรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดโครงการรับจำนำข้าว เป็นจำเลย ในความผิดฐาน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ไว้เพื่อไต่สวนมูลฟ้อง

โดยระบุว่าภายหลังที่ตนได้รับมอบอำนาจให้ยื่นอุทธรณ์คดีที่ฟ้องนายจิรัชย์ ตามความผิดทางละเมิดโครงการรับจำนำข้าวแล้ว ล่าสุดศาลอุทธรณ์มีคำสั่งกลับให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นรับคดีไว้ไต่สวนมูลฟ้อง โดยศาลอาญาคดีทุจริตฯ ได้นัดพร้อม เข้าวันที่ 21 เม.ย.นี้ เพื่อจะ



จิรัชย์ มูลทองโร่ย

ให้กำหนดวันที่จะนำพยานเข้าไต่สวนมูลฟ้อง

นายนพต กล่าวย้อนการฟ้องคดีว่า เดิมอดีตนายกฯ ได้ยื่นฟ้องนายจิรัชย์ ต่อแผนกคดีทุจริตฯ ในศาลอาญา ซึ่งขณะนั้นศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง ยังไม่ได้จัดตั้งขึ้น แล้วองค์คณะแผนกคดีทุจริตฯ ได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องคดีในชั้นตรวจคำฟ้อง

อ่านต่อหน้า 13

ศาล

ไปเสียก่อนโดยยังไม่ทันที่จะได้พยานโจทก์
ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

ดังนั้นเมื่อยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จึง
มีคำสั่งให้ย้อนสำนวนกลับไปให้ศาลชั้นต้น
ที่มีอำนาจพิจารณาขณะนั้นคือ ศาลอาญาคดี
ทุจริตฯ กลาง ดำเนินการไต่สวนมูลฟ้องโจทก์
ตามขั้นตอน โดยชั้นนี้เรามีพยานที่จะให้
ศาลไต่สวน ประมาณ 3 ปาก หนึ่งในนั้นคือ
นางสาวยังลักษณะเอง ส่วนฝ่ายของนายจิริชัย

ในชั้นนี้ก็สามารที่จะแต่งตั้งทนายความ
เข้ามาร่วมซักถามพยานของโจทก์ได้โดยที่
ตัวของนายจิริชัย ยังไม่ต้องมาแสดงตัวต่อ
ศาลระหว่างการไต่สวน

ทั้งนี้ หากศาลดำเนินการไต่สวนพยาน
โจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนี้ครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง
จะทำคำสั่งต่อไปว่าจะให้ประทับรับคำฟ้อง
นี้ไว้พิพากษาหรือไม่

อนึ่ง สำหรับมูลเหตุพิพาทที่ นางสาว
ยังลักษณะ ยื่นฟ้องดังกล่าว เนื่องจากเห็น
ว่า นายจิริชัย ได้มีความเห็นให้ นางสาว
ยังลักษณะ รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินจำนวน
2.8 แสนล้านบาท ซึ่งฝ่ายโจทก์อ้างว่าจาก
การตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า นายจิริชัย
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขาดความเที่ยงธรรม
ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของ
คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ไม่ได้ไต่สวน
พยานบุคคล ไม่แสวงหาข้อเท็จจริง ไม่ตรวจ
สอบสินค้าคงเหลือให้ครบถ้วนและไม่สอบ
พยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่ได้นำราคา
ข้าวสารที่คงเหลือในสต็อกมาคำนวณหัก
ออกจากความเสียหายก่อนสรุปบัญชี

นอกจากนี้คณะกรรมการ ชุดดังกล่าว
ยังไม่ได้สรุปว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น

เป็นความเสียหายที่เกิดจากหน่วยงานใด
แต่กลับกำหนดความเสียหายและกล่าวหา
กับรัฐบาลนางสาวยังลักษณะ ว่าโครงการรับ
จำนำข้าวแล้วทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งที่
โครงการดังกล่าวเป็นเรื่องของนโยบายที่
เน้นช่วยเหลือเกษตรกร หากมีความเสียหาย
ก็ไม่ได้เกิดจากการกระทำของนางสาว
ยังลักษณะโดยตรง ซึ่งศาลอาญาโดยองค์คณะ
แผนกคดีทุจริตฯ มีคำพิพากษายกฟ้อง
โจทก์เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2559 กระทั่งอดีต
นายกฯ มอบอำนาจให้ทนายความ ยื่นอุทธรณ์
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2559 ได้แย้งคำพิพากษา
ดังกล่าว

Source : มติชน

Date : 10 เม.ย. 2560

Page : 9

No: 60128023

ตาชั่ง พินดาว

•... 6 เม.ย.60 บันทึกหน้าใหม่ประเทศไทย ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 60 ตาชั่งพินดาวไฟกัสมหวิด 10 ส่วน 2 ศาลยุติธรรม ม.195 ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายใน 30 วันนับแต่วันพิพากษา การวินิจฉัยอุทธรณ์โดยองค์คณะศาลฎีกา ประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลฎีกาดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาอาวุโส ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจำนวน 9 คน ตลอดจนกรณีพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่ ให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันพิพากษา มาตรานี้หลักปฏิบัติยังคงเดิม แต่คงต้องดูกฎหมายลูกถึงหลักในการอุทธรณ์คดี... • หมวด 13

องค์กรอัยการ ม.248 ท่อนหนึ่งระบุว่า การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานอัยการต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) อย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ อย่างน้อยต้องเป็นบุคคลซึ่งไม่เคยเป็นอัยการมาก่อน 2 คน เท่ากับเปลี่ยนแปลงตัวประธานกรรมการอัยการ (ก.อ.) จากเดิมเป็นอัยการสูงสุด เป็นคนนอก อย่างไรก็ดี มิได้ปิดทางอดีตอัยการนั่งเป็นประธาน ก.อ.... • หมวด 19 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม นำสนใจที่ (2) ปรับปรุงการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้เกิดขัดขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งกำหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก (4) ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อำนาจ และภารกิจของตำรวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย และการพิจารณาบำเหน็จความ



พล.ต.อ.รุ่งโรจน์
แสงคร้าม



พล.ต.ท.เอกราช
หุ่นงาม



พล.ต.อ.ภาณุเดช
สุขวงศ์

ชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตกอยู่ในอาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ ม.259-261 ระบุว่า การปฏิรูปประเทศต้องเริ่มดำเนินการภายใน 1 ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ รวมตลอดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุ ในระยะเวลา 5 ปี และให้ดำเนินการตรากฎหมายและประกาศใช้บังคับภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ... • กรม.เห็นชอบหลักการร่าง กม.แบ่งส่วนราชการกรมปทุมวัน ยุบ ศษต.รวมอยู่ใน บข.ภ.9 ยกระดับ บก.ท่องเที่ยวเป็น บข.ท่องเที่ยว แยกกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจออกจากกัน ยังขึ้นตรงต่อ บก.สปพ. เช่นเดิม พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร.หัวเรือวางโครงสร้าง ก่อนส่งไม้พอลโลว์จัดทัพเล็กเสร็จภายใน 31 ก.ค.60... • โฟสต์เดียวได้ใจชาวเน็ต แต่ขัดใจ นาย พล.ต.ท.เอกราช หุ่นงาม ลว.อก.ส.ส.ล.ย. อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร แสดงความเห็นออนไลน์ กม.ห้าม

นั่งกระเบาะ ทำนองควรรับฟังเหตุผล หากคำนึงถึงความปลอดภัยน่าจะห้ามความเร็วมากกว่า โดนสั่งแจงข้อเท็จจริง บก.ภ.จ.ชุมพร... • อีก โฟสต์ ข้อความแนบภาพ 2 ตร.จวกแรง “ห้าม นั่งกระเบาะท้ายแรงแล้ว..นี่เล่นห้ามนั่งแค็บ..กรรมของคนปฏิบัติ” พล.ต.อ.นิตศักดิ์ แก้วอิน ผกก.สภ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริงใน 7 วัน... • บ่อนเลือดใหญ่พันพิษ ทหาร นุกหลายจับ 65 นักพนัน เกมมีตังตัวรวมอยู่ 21 คน เด็ง 5 เสือโรงพักพลโยธิน พล.ต.อ.ณรัช มุลศาสตร์สาทร ผกก. พล.ต.ท.นิคม ศรีเหล็ก สว.ป. พล.ต.ท.คมสันต์ บดีกาญจน์ รอง ผกก.สส. พล.ต.ต.ชลากร ปานแดง สว.สส. ร.ต.อ.ศรชิต คงสุวรรณ รอง สว.ป. ตบยุง คปก.บก.น.2 รอผลสอบข้อเท็จจริง 30 วัน มอบ พล.ต.อ.ภาณุเดช สุขวงศ์ รอง ผบ.ก.น.2 รพ. ผกก.สน.พหลโยธิน ไปพลาถ ... •

ปรัศวีร์